

# สานเสวนาโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด

บ้านนาพรหม-ดอนหัวกรด ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี



เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 – นายรณภา ทองโปร่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการสานเสวนาโครงการ "PEA หมู่บ้านช่อสะอาด" ประจำปี 2565 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดนาพรหม (มนมหาวิริยาคาร) ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

โครงการหมู่บ้านช่อสะอาดของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ. ให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาและความจำเป็นทางสังคม โดยนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของ กฟภ. มาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดในการช่วยเหลือสังคม โดยได้บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กฟภ. และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

การจัดสานเสวนาในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ กฟภ. เกี่ยวกับประเด็นปัญหาผลกระทบ ความกังวล รวมถึงความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อ กฟภ. พร้อมทั้งเพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการ และแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ของ กฟภ. โดยมี ผู้แทนวัดนาพรหม, องค์กรบริหารส่วนตำบลนาพันสาม, กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผู้นำชุมชนของหมู่บ้านฯ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาพรหม (มนมหาวิริยาคาร) ร่วมสานเสวนาจำนวนทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งสามารถสรุปผลการสานเสวนาได้ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดผลการสานเสวนาบ้านนาพรหม-ดอนหัวกรด ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
1	ควรขยายเขตการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน
2	ให้ปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงสูงที่เอนเอียงตามที่สาธารณะ ให้ตั้งตรงเป็นไปตามมาตรฐานของ กฟภ.
3	ให้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar Cell Panel) เพื่อเป็นแหล่งพลังงานสำหรับการสูบน้ำให้แก่เกษตรกรหมู่ที่ 5 บ้านดอนมะขามช้าง ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
4	ให้จัดอบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าและการติดตั้งไฟฟ้าอย่างถูกวิธีให้กับนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง

ลำดับ	รายละเอียดผลการสานเสวนาบ้านนาพรหม-ดอนหัวกรด ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
5	ให้มีช่างไฟฟ้าประจำตำบล อย่างน้อย 1 คน/หมู่บ้าน
6	ให้จัดหาน้ำประปา, น้ำดื่ม ให้เพียงพอต่อการใช้งานที่โรงเรียน
7	ให้มีฐานการเรียนรู้ด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า ความปลอดภัย ประหยัด ไว้ในชุมชน โรงเรียนในพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
8	ให้ติดตั้ง/เจาะน้ำบาดาล ให้กับโรงเรียน/วัด ตามความเหมาะสม กับพื้นที่ และงบประมาณของ กฟภ.
9	ให้จัดกิจกรรมโครงการแต้มสี เติมฝัน (มูลนิธิต่อต้านการทุจริต) และกิจกรรมด้านคุณธรรมให้กับหมู่บ้าน ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้ ได้นำรายงานผลการจัดสานเสวนา “โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” บ้านนาพรหม-ดอนหัวกรด ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการพัฒนา พร้อมกำหนดเป็นแผนงาน เพื่อปรับปรุงตามข้อเสนอแนะต่อไป

ข้อมูลและภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี  
 รายงาน : กองกำกับดูแลกิจการที่ดี ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง

## ภาพกิจกรรมการสานเสวนา

